

มติฉบับ

จีนกับไต้หวัน มังกรกำเร็บ

การขอมรบของจีนในบริเวณช่องแคบไต้หวัน เพื่อเป็นการกดดันไต้หวัน ไม่ผิดไปจากนโยบายเรือปืนของประเทศไทยตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ที่ประเทศผู้กำลังเหนือกว่า มีอำนาจเหนือกว่ากระทำต่อประเทศที่มีกำลังด้อยกว่า และมีอำนาจด้อยกว่าให้สยบตามความต้องการ แม้จีนจะอ้างความชอบธรรมว่าเป็นเรื่องภายในประเทศก็ไม่พ้นไปจากลักษณะที่นักเลงโตในหมู่บ้านซ่มซู่ชาวบ้านที่อ่อนกำลังกว่าเพื่อให้ยอมรับการคุ้มครองและจ่ายค่าคุ้มครอง เหมือนกับจักรพรรดิจีนโบราณที่จะต้องตีบ้านชิงเมืองเพื่อแผ่อำนาจบารมี แต่ในแง่ของผู้ที่ถูกกระทำแล้วจีนคือผู้รุกราน การกดดันของจีนต่อไต้หวันเป็นการย้อนกลับสู่ยุคป่าเถื่อนของสมัยโบราณ

อาจจะไม่มีรัฐบาลใดในเอเชียกล้ากล่าวประณาม ปรากฏการณ์การใช้นโยบายเรือปืนของจีนต่อไต้หวัน คงไม่มีประเทศใดในเอเชียอยากจะเปลื้องตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกล้าท้าทายการแสดงอำนาจเหนือของจีน ในส่วนของไต้หวันเองอย่าได้หวังว่าจะสามารถพึ่งพาชาติใดในเอเชียได้ทั้งหมดไต้หวันคงจะต้องพึ่งพาตัวเองและวางกลไกนโยบายที่จะเดินหมากอย่างไรเพื่อให้พ้นจากการซ่มซู่และคุกคามจากจีนที่พึ่งของไต้หวันคงจะมีเพียงผู้เดียวในเวลานี้คือสหรัฐอเมริกา ที่ได้ส่งขบวนเรือรบและแสนยานุภาพทางทะเลมาคุมเชิง ภาพที่เกิดขึ้นคือพญาช้างสารหรือนักเลงใหญ่สองคนเตรียมการที่จะเข้าประจัญบานต่อกัน

นี่คือสิ่งที่กำลังคุกคามสันติภาพในเอเชีย เกิดความหวาดวิตกวันเกรงสงครามเพียงเพราะความบ้าคลั่งในดินแดนของจีน ผู้นำจีนอาจหวัดจากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเวียตเซียที่ล่มสลายแตกแยกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อย และการพังทลายของประเทศยูโกสลาเวียเดิม ผู้นำจีนหวัดเกรงว่ารูปแบบแห่งการล่มสลายนั้นจะเกิดขึ้นกับจีนเช่นเดียวกัน เพราะเหตุนี้จีนจึงคิดว่าถ้าหากใช้กำลังบีบคั้นแล้วคงจะช่วยให้จีนรอดพ้นจากการแตกเป็นเสี่ยงแบบโซเวียตและยูโกสลาเวีย แต่จีนอาจจะคิดผิดเพราะการใช้กำลังอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการแตกแยกสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เหมือนกับที่จักรพรรดิจีนเคยส่งขบวนเรือรบหมายยึดครองญี่ปุ่นแต่ไม่สำเร็จมาแล้ว

ผู้นำจีนอาจมองไม่ออกว่าสถานการณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ของโซเวียตและยูโกสลาเวียหรือไม่ ผู้นำจีนควรได้ตระหนักว่าไม่มีใครที่จะกอบโกยสรรพสิ่งเอาไว้ภายใต้อุ้งมือได้ทั้งหมดโดยไม่มีชิ้นใดได้หลุดร่วงหล่นไป ผู้นำจีนควรที่จะให้ความเคารพในเจตนารมณ์และความต้องการของชาวไต้หวัน พวกเขาได้หลุดพ้นจากการครอบครองและการครอบงำของจีนเท่ากับอายุของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสภาพที่ควรปล่อยให้เลยตามเลยไปได้แล้ว การหวัดเกรงว่ามณฑลอื่นจะแตกแยกออกไปนั้นอาจเป็นเพียงภาพหลอนหรือเป็นข้ออ้างของผู้นำจีนในการที่จะทำให้การใช้กำลังซ่มซู่ไต้หวันเป็นการชอบธรรมเสียมากกว่า

ดังนั้น ผู้นำจีนควรรับรู้ว่าการใช้นโยบายเรือปืน เป็นวิธีการโบราณที่พันยุคพันสมัย การส่งกำลังขึ้นไปครอบงำหรือยึดครองดินแดนกันนั้นไม่มีทางที่จีนจะครองใจของชาวไต้หวันได้เลย เหมือนดังที่กองทัพญี่ปุ่นขึ้นไปครอบครองแผ่นดินจีนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ไม่มีวันครอบครองจิตใจที่ใฝ่เอกราชและอิสรภาพของชาวจีนได้เลย ฉะนั้นใดกันนั้น จิตใจของชาวไต้หวันก็เช่นกัน การซ่มซู่คุกคามของจีนต่อไต้หวันครั้งนี้เท่ากับเป็นการเร่งให้ไต้หวันห่างเหินจากจีนมากยิ่งขึ้น อาจเป็นปางเส้นสุดท้ายเท่าที่จีนจะพยายามหนี้ยวรั้งไต้หวันเอาไว้ในมือ อันเป็นการกระทำของคนที่มีคบอดทางปัญญาและเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม